

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม

อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,050,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,846,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,934,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ นายกององค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม จำนวน 2 คน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
---------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่ นายกององค์การบริหาร ส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกองค้การบริหารส่วนตำบล		
และรองนายกค้การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน เป็น		
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่า		
ตอบแทน		
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน		
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ		
.2557		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกค้การ	จำนวน	86,400 บาท
บริหารส่วนตำบล		
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก		
องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวง		
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิก		
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน		
ตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,540,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ สมาชิกสภาองค์การ		
บริหาร		
ส่วนตำบล จำนวน 14 คน ประธานสภาองค์การบริหารส่วน		
ตำบล		
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภา		
องค์การ		
บริหารส่วนตำบลบ้านทาม เป็นไปตามระเบียบกระทรวง		
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิก		
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน		
ตำบล (ฉบับที่ 2)		
พ.ศ.2557		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,709,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,010,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วน ตำบล ตำแหน่ง ปลัด อบต., หัวหน้าสำนักปลัด, นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ชำนาญการ, นิติกร ปฏิบัติการ, นักพัฒนา ชุมชน ชำนาญการ, นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ /ชำนาญการ ฯลฯ ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561- 2563) รวมตำแหน่งว่าง ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงิน เดือน เลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบลเป็นไปตามหนังสือสำนัก งาน กจ.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ ได้รับเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ตามระเบียบฯ ในอัตราเดือนละ เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เพื่อจ่ายให้กับปลัด อบต .,เงินการครองชีพ ชั่วคราว ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลสังกัดสำนักงานปลัดฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ปลัด อบต. (นักบริหาร งานท้องถิ่น ระดับกลาง), หัวหน้าสำนักปลัดฯ (นักบริหารงานทั่ว ไป ระดับต้น) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	465,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดสำนัก งาน ปลัดฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร, พนักงานขับรถยนต์ส่วน กลาง ฯลฯ ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) รวม ตำแหน่ง ว่าง เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จำนวน

24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างชั่วคราวในสังกัดสำนักงาน
ปลัดฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร, พนักงานขับรถยนต์ส่วน
กลาง ฯลฯ ตามกรอบแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563
) รวมตำแหน่งว่าง เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.,กท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน	รวม	2,692,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	270,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท

1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เงินตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับการประเมิน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการสอบความรับผิดชอบทางละเมิด ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558, หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 และระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักงานปลัดฯ จำนวน 30,000 บาท เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักงานปลัดฯ ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ. 2559</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	140,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ในสังกัดสำนักงานปลัดฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบลในสังกัดสำนักงานปลัดฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าใช้จ่าย**รวม 1,360,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 450,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีพิพาท ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ ฯลฯ หรือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม, ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนในภารกิจที่ขาดแคลนและไม่เข้าซ้อนกับภารกิจปกติ, ค่าจ้างเหมาและบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

30,000 บาท

1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์

เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ

ด้วย และ ค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง

เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ

งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล หรือกิจการ

อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ของท้องถิ่น

ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว

2381

ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 โดยให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปี

ละ 1%

ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศ

ให้

2) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง

รับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง

รับรอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ

อนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม

ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ

ประชุมของ อบต. การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กับรัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม

อื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของผู้บริหาร

ท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายการดำเนินการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชัน จำนวน 30,000 บาท

- โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อเสริม
สร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต.

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ อบต. และประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตการ
ดำเนินโครงการ โดยดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าใช้จ่าย
เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และเครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 1003 ลง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น

พ.ศ. 2557

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 1 ลำดับที่ 151

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายก อบต. ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ อบต. โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของ อบต. ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน

320,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีครบวาระ และการเลือกสมาชิกสภา อบต. กรณีครบวาระ รวมถึงการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา อบต. และผู้บริหารท้องถิ่น (กรณีครบวาระ ยุบสภากรณีแทนตำแหน่งว่าง) และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆรวมถึงการให้ความร่วมมือ ในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าอาหารทำการในวันเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าแบบพิมพ์ ค่าเครื่องเขียน ค่าจัดทำป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าไปรษณีย์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 155 ลำดับที่ 7

<p>โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ งานรัฐพิธี</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานกิจกรรมวันสำคัญ และร่วมงานรัฐพิธี พระราชพิธี และงานพิธีต่างๆหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่นงานรับเสด็จ งานเฉลิมฉลอง งานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร งานเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระราชินี โครงการและกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น และสั่งให้ อบต.เข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 138 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์, หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ</p>	จำนวน	300,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	568,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุสำนักงานตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ เช่น กระดาษ, ปากกา, ดินสอ, ไม้บรรทัด, ดินสอ, น้ำหมึกปริ้นท์, ธงชาติ, สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์, แก้วพลาสติก, ตรายาง, นาฬิกาตั้งหรือแขวน, พระบรมฉายาลักษณ์, น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ เพื่อใช้ในสำนักงานปลัด อบต. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	180,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ เช่น หม้อ, กระทะ, มีด, ถาด, แก้วน้ำ, จานรอง, ถ้วยชาม, ซ้อนส้อม, กระจกเงา, กระจกน้ำร้อน, กระจกน้ำแข็ง, แปรง, ไม้กวาด, น้ำยาดับกลิ่น, ผงซักฟอก, ผ้าปูโต๊ะ, น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ เพื่อใช้ในสำนักงาน ปลัด อบต. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ เช่น ไชควง, ประแจ, แม่แรง, กระจกโค้งมน, กรวยจราจร, สัญญาณไฟกระพริบ, ยางรถยนต์, สายไมล์, ฟิล์มกรองแสง, เบรค, ครีซ, พวงมาลัย, แบตเตอรี่, หัวเทียน, ล้อ, หม้อน้ำ ฯลฯ เพื่อใช้ในสำนักงาน ปลัด อบต. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน, แก๊สหุงต้ม, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันจารบี ฯลฯ เพื่อใช้ในสำนักงานปลัด อบต. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ เช่น ขาดังกล่าง, เลนส์ ชูม, สี, กระดาษเขียนโปสเตอร์, ฟิล์ม, เมมโมรี่การ์ด, ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ เพื่อใช้ในสำนักงาน ปลัด อบต. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ</p>	จำนวน	8,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นงานบันทึกข้อมูล, กระดาษต่อเนื่อง, สายเคเบิล, เทปบันทึกข้อมูล, ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์, เมมบอร์ด, เมมโมรี่ชิป, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบซีดีรอม แบบออฟติคอลล ฯลฯ เพื่อใช้ในสำนักงานปลัด อบต. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	80,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	494,000 บาท
<p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม, ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะในส่วนที่เกินสิทธิ์, ค่ากระแสไฟฟ้าค้างจ่าย ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 กันยายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	350,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	12,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 กันยายน 2560</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวีค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 กันยายน 2560
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน	รวม	190,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	190,200 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบวางเลื่อนระบบมือผลัก จำนวน	จำนวน	52,000 บาท
2 ตู้		

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบวางเลื่อนระบบมือ
ผลัก จำนวน 2 ตู้

ขนาด : กว้าง 197(W) x ลึก 91.4(D) x สูง 221(H)

เซนติเมตร (cm) มีช่องทางเดิน 64 มิลลิเมตร ราคาที่กำหนดเป็น
ราคาที่ยรวมค่าติดตั้งแล้ว

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือเป็น
ปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 0808.2/ว 1986
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่
เคยจัดซื้ออย่างประหยัด)

โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากตู้เอกสารที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 180 ลำดับที่ 3

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม อบต.บ้าน
ทาม จำนวน 1 ชุด จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม
อบต.บ้านทาม จำนวน 1 ชุด
ประกอบไปด้วย

- เครื่องควบคุมชุดไมโครโฟนห้องประชุม 1 เครื่อง
 - ไมโครโฟนห้องประชุม สำหรับ ประธาน 1 ไมโครโฟน
 - ไมโครโฟนห้องประชุม สำหรับ ผู้ร่วมประชุม 10 ไมโครโฟน
- (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือเป็น
ปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
1986 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด)

โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการประชุมต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านทาม
2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากชุดไมโครโฟนห้องประชุมฯ
เกิดการชำรุด
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 181 ลำดับที่ 6

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด จำนวน 36,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1
ชุด ราคา 36,800 บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล ราคา30,000บาท
- คุณสมบัติพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 Core) มีความเร็วนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่

น้อยกว่า 12 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Diskขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- เครื่องสำรองไฟฟ้า ราคา 2,500 บาท มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต ราคา 4,300 บาท

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษA4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษA4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562

โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พนักงานได้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ในการปฏิบัติงาน

2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 184 ลำดับที่ 11

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 1,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่องๆละ 700 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างดี

จัดทำตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562

โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. เหตุผลควาจำเป็น : เนื่องจากอุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) มีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 180 ลำดับที่ 4

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีของสถาบันสำคัญของชาติ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	จำนวน	30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนปกครองอำเภอศรีมหาโพธิ ตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธี และงานพิธีของสถาบันสำคัญของชาติ
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
. 2563 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน วัฒนธรรม ประเพณี รัฐ
พิธี งานประจำปี เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้อง
ถิ่น และน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณขององค์พระมหากษัตริย์
ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ ตามหนังสืออำเภอศรีมหา
โพธิ ที่ ปจ 0618/ว600

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ของ อบต. บ้านทาม หน้า 138 ลำดับที่ 2

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
<p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ</p>		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
<p>-เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือจ้างหน่วยงานภายนอกจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการทบทวนแผนชุมชน เพื่อจัดทำพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าดอกไม้ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกรรมการผู้แทนภาคประชาชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 155 ลำดับที่ 8</p>		
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	จำนวน	30,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างสถาบันการศึกษาในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม และอื่นๆ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 156 ลำดับที่ 9</p>		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,032,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,314,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,314,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	800,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วน ตำบลในสังกัดกองคลัง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง, เจ้า พนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน, เจ้าพนักงาน พัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน, เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติ งาน/ชำนาญงาน ตามกรอบแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี (พ.ศ. 2561- 2563) รวมตำแหน่งว่าง ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงิน เดือน เลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล เป็นไปตามหนังสือ สำนักงาน กจ.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน ที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	72,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงาน ส่วนตำบลในสังกัดกองคลัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง (นัก บริหารงานการคลัง ระดับต้น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	380,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดใน สังกัดกองคลัง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี, ผู้ช่วยเจ้า พนักงานจัดเก็บรายได้ ฯลฯ ตามกรอบแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี (พ.ศ . 2561-2563) รวมตำแหน่งว่าง เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ ,กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

<p>เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างชั่วคราว ในสังกัดกองคลัง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ฯลฯ ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) รวมตำแหน่งว่าง เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138</p> <p>ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	630,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท
<p>ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดกองคลัง ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072</p> <p>ลงวันที่ 29 กันยายน 2557</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
<p>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดกองคลัง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ. 2559</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในสังกัดกองคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)</p> <p>พ.ศ. 2562</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษาของพนักงานส่วนตำบลในสังกัดกองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษาได้ เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559,</p> <p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษามัธยมศึกษา</p> <p>ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	440,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีพิพาท ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ ฯลฯ หรือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม, ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนในภารกิจที่ขาดแคลนและไม่เข้าซ้อนกับภารกิจปกติ เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 158 ลำดับที่ 12</p>		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายก อบต. ให้
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
อบต. ในสังกัดกองคลัง โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึก
อบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน ตามภารกิจแลอำนาจหน้าที่ของ อบต. ที่สามารถเบิก
จ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับภาษีและค่า จำนวน 10,000 บาท
ธรรมเนียมต่างๆ ของ อบต.

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลัก
เกณฑ์ ขั้นตอนและระยะเวลาจัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ของ อบต. การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้
ประกอบการ และผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีรวมทั้งบุคคลทั่วไปที่
สนใจ และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับการชำระภาษี เช่น ป้ายต่างๆ การให้บริการประชา
สัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเชิงรุก การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการจัดเก็บรายได้ มีค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชา
สัมพันธ์ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ เป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้าน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 158 ลำดับที่ 13

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน อื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากภาครัฐ		
ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่น ใด เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุสำนักงานตาม ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภท ประกอบและอะไหล่ เช่น กระดาษ, ปากกา, ดินสอ, ไม้บรรทัด, ตลับผงหมึก, น้ำหมึกปริ้นท์, ธง ชาติ, สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์, แก้วพลาสติก, ทราย ยาง, นาฬิกาตั้งหรือแขวน, พระบรมฉายาลักษณ์, น้ำดื่มสำหรับ บริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ เพื่อใช้ในกองคลัง เป็นไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากภาครัฐ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่น ใด เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ตาม ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภท ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นงานบันทึกข้อมูล, กระดาษต่อ เนื่อง, สายเคเบิล, เทปบันทึกข้อมูล, ตลับผงหมึกสำหรับเครื่อง พิมพ์แบบเลเซอร์, เมนบอร์ด, เมมโมรี่ชิป, เครื่องอ่านและบันทึก ข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบซีดีรอม แบบฮาร์ดดิสก์ ฯลฯ เพื่อใช้ในกองคลัง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	88,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	88,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบวางเลื่อนระบบมือผลัก จำนวน 2 ตู้	จำนวน	52,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบวางเลื่อนระบบมือผลัก จำนวน 2 ตู้		
ขนาด : กว้าง 197(W) x ลึก 91.4(D) x สูง 221(H) เซนติเมตร (cm) มีช่องทางเดิน 64 มิลลิเมตร ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่ยรวมค่าติดตั้งแล้ว		
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กือปฏิบัติ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 0808.2/ว 1986 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด)		
โดยมีเหตุผลดังนี้		
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย		
2. เหตุผลควาจำเป็น : เนื่องจากตู้เอกสารที่มีอยู่ไม่เพียงพอ		
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 189 ลำดับที่ 17		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	จำนวน	36,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ราคา 36,800 บาท		
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล ราคา30,000บาท		
คุณสมบัติพื้นฐาน		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 Core) มีความเร็วนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย		
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่		

น้อยกว่า 12 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Diskขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- เครื่องสำรองไฟฟ้า ราคา 2,500 บาท มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต ราคา 4,300 บาท

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษA4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษA4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562
- โดยมีเหตุผลดังนี้
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พนักงานได้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
 2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 190 ลำดับที่ 19

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	2,600,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	จำนวน	60,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ (7 วันแห่งความปลอดภัย) จำนวน 10,000.- บาท 2) โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ (7 วันแห่งความปลอดภัย) จำนวน 10,000.- บาท 3) โครงการอบรมวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัย จำนวน 20,000.- บาท 4) โครงการติดตั้งสัญญาณจราจรและป้ายเตือน จำนวน 20,000.- บาท 		
เพื่อจ่ายเป็น		
<ol style="list-style-type: none"> 1) ค่าดำเนินโครงการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การดำเนินงานตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่อยู่ในภารกิจหน้าที่ด้านการจัด 		

ระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย

2) กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาล การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย การอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายจราจร ส่งเสริมการจัดทำใบขับขี่โดยถูกต้อง การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างวินัยจราจร การใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยความปลอดภัย การป้องกันภัยทางถนนแก่ประชาชน การติดกระจกโค้ง เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสูจิบัตร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557,

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29

มีนาคม 2562

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 136 ลำดับที่ 24

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสร้างความมั่นใจด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	40,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ

- 1) โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
- 2) โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. แห่งชาติ
- 3) โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- 4) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

เพื่อจ่ายเป็น

- 1) การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย การจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยการชกซ้อมและดำเนินการตามแผนป้องกันฯ การจัดทำมีระบบการแจ้งเตือนประชาชน
 - 2) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การฝึกอบรมให้ความรู้ อปพร. การฝึกซ้อมแผนอพยพผู้ประสบสาธารณภัย การให้ความรู้แก่เด็กในโรงเรียนและประชาชนเกี่ยวกับภัยต่างๆ การฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยแก่ประชาชนพนักงานเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การฝึกซ้อมภาคสนาม นำแนวทางแข่งขันกีฬาผู้ภัยมาใช้เพิ่มทักษะศักยภาพแก่บุคลากรงานสาธารณภัยเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมณาคณวิทย์ากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบประกาศนียบัตร ค่าสารดับเพลิง เบื้องต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยค่าใช้จ่ายทุกรายการดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พ.ศ. 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 137 ลำดับที่ 25

งบลงทุน	รวม	2,500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,500,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2,500,000 บาท
จำนวน 1 คัน

-เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังสูงสุด ไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า และอื่น ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม กำหนด (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือเป็นปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1986 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด)

โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อลำเลียงน้ำช่วยดับเพลิงในยามเกิดเพลิงไหม้ เพื่อลำเลียงน้ำดื่ม น้ำใช้ให้กับประชาชนในยามที่เกิดภัยแล้ง และเพื่อฉีดล้างพื้นถนน รดน้ำต้นไม้ ตามหน่วยงานราชการ หรือประชาชนร้องขอ
2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากตำบลบ้านทามประสบปัญหาอัคคีภัย เกิดเพลิงไหม้ ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่อยู่ไกล การช่วยเหลือไม่ทันท่วงที ทำให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งการจัดหาน้ำดื่ม น้ำใช้ให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดจากภัยแล้ง
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ได้ทันท่วงที และลดการเกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561-2565) อบต. บ้านทาม หน้า 185 ลำดับที่ 13

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,117,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	727,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	727,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	550,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วน ตำบลในสังกัดกองการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการ ศึกษา, นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ฯลฯ ตามกรอบแผนอัตรา กำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) รวมตำแหน่งว่าง ทั้งนี้ให้จ่ายตาม คำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จำนวน 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ ตำแหน่ง ข้าราชการครู / พนักงานครู / ครูผู้ดูแลเด็ก ตามกรอบแผนอัตรา กำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) รวมตำแหน่งว่าง ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการ เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบลเป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558, ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 จำนวน 250,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงาน ส่วนตำบลในสังกัดกองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	110,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดในสังกัดกองการศึกษาฯ ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) รวมตำแหน่งว่าง เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558, ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	15,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างชั่วคราว ในสังกัดกองการศึกษาฯ ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) รวมตำแหน่งว่าง เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.4/ว276 ลงวันที่ 21 มกราคม 2554, ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	390,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	85,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดกองการศึกษาฯ ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในสังกัดกองการศึกษาฯ จำนวน 15,000.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ ข้าราชการครู/พนักงานครู/ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน จำนวน 10,000.- บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562,

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล
ในสังกัดกองการศึกษา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได้

จำนวน 15,000.- บาท

เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่
28 มิถุนายน 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ
ครู/พนักงานครู ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ จำนวน 15,000.- บาท
เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่
28 มิถุนายน 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9

กรกฎาคม 2562

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ

ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	130,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีพิพาทฯ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ ฯลฯ หรือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม, ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนในภารกิจที่ขาดแคลนและไม่เข้าซ้อนกับภารกิจปกติ, ค่าจ้างเหมาและบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 3523</p> <p>ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ เช่น หม้อ, กระทะ, มีด, ถาด, แก้วน้ำ, จานรอง, ถ้วยชาม, ซ้อนส้อม, กระจกเงา, กระจกน้ำร้อน, กระจกน้ำแข็ง, แปรง, ไม้กวาด, น้ำยาดับกลิ่น, ผงซักฟอก, ผ้าปูโต๊ะ, น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ เพื่อใช้ในกองการศึกษา เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ เช่น ขาตั้งกล้อง, เลนส์, ชูม, สี, กระดาษเขียนโปสเตอร์, ฟิล์ม, เมมโมรีการ์ด, ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ เพื่อใช้ในกองการศึกษา เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 4,176.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ 824.- บาท</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นงานบันทึกข้อมูล, กระดาษต่อเนื่อง, สายเคเบิล, เทปบันทึกข้อมูล, ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์, เมนบอร์ด, เมมโมรีชิป, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบซีดีรอม แบบฮาร์ดดิสก์ ฯลฯ เพื่อใช้ในกองการศึกษา เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม, ค่ากระแสไฟฟ้าค้ำจ่าย ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 กันยายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,188,400 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	748,400 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	456,400 บาท
<p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	200,000 บาท
<p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าคณะกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 138 ลำดับที่ 3</p>		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	256,400 บาท
<p>1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 171,500 บาท</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอรัญไพโรศรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ใช้ข้อมูลจำนวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวน 30</p>		

คน อัตราเฉลี่ย 20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561, ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถื่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว1636 ลงวันที่ 20 เมษายน 2562
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 139 ลำดับที่ 4

2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 51,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การ
เรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กที่มี
คุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย หน่วยการวัดประสบการณ์เรื่องต่างๆ และเสริมสร้าง
พัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ใช้
ข้อมูลจำนวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวน 30
คน อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว 801
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 139 ลำดับที่ 5

3) ค่าหนังสือเรียน จำนวน 6,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดอรัญไพโรศรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม
ใช้ข้อมูลจำนวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวน 30
คน อัตราคนละ 200 บาทต่อปี ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561, ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถื่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว1636 ลงวันที่ 20
เมษายน 2562
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 140 ลำดับที่ 6

4) ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 6,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนวัดอรัญไพโรศรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
 ทาม ใช้ข้อมูลจำนวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
 จำนวน 30 คน อัตราคนละ 200 บาทต่อปี ตามหนังสือ
 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 140 ลำดับที่ 7

5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 9,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
 เล็กโรงเรียนวัดอรัญไพโรศรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
 ทาม ใช้ข้อมูลจำนวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
 จำนวน 30 คน อัตราคนละ 300 บาทต่อปี ตามหนังสือกระทรวง
 มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561, ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
 ถิ่น ด่วนที่
 สุด ที่ มท 0816.2/ว1636
 ลงวันที่ 20 เมษายน 2562
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 141 ลำดับที่ 8

6) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 12,900 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
 ต่างๆ สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอรัญไพโรศรี
 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก
 เล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวน 30 คน อัตราคนละ 430
 บาทต่อปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561, ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
 ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว1636 ลงวัน
 ที่ 20 เมษายน 2562
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 141 ลำดับที่ 9

ค่าวัสดุ	รวม	292,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	292,000 บาท

1) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่จัดตั้งขึ้นเองขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ใช้ข้อมูลจำนวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวน 30 คน

จำนวน 260 วัน

2) อาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดอรัญไพโรศรีเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดอรัญไพโรศรี สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวน 92 คน จำนวน 260

วัน(อปท. เป็นหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างให้แก่สถานศึกษาตามภารกิจถ่ายโอนงบประมาณ อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท ไม่ใช่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) เป็นเพียงราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ อบต . นำเงินรายได้สมทบรวมตั้งงบประมาณรองรับ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 58,224 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ จำนวน 233,776 บาท

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

ของ อบต. บ้านทาม หน้า 142 ลำดับที่ 10

งบเงินอุดหนุน	รวม	440,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	440,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	440,000 บาท

โครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล-ประถมศึกษา ปีที่ 6 (โรงเรียนวัดอรัญไพโรศรี)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดอรัญไพโรศรี ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนเด็ก ณ วันที่
10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียน 92 คน จัดสรร 100
% ของจำนวนนักเรียน อัตรามื้อละ 20 บาท/คน จำนวน 200
วัน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ของ อบต. บ้านทาม หน้า 143 ลำดับที่ 9

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	500,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	500,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
<p>โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ในการศึกษาดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 144 ลำดับที่ 12</p>	จำนวน	250,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับประชาชน</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับประชาชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ในการศึกษาดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 144 ลำดับที่ 13</p>	จำนวน	250,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	430,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	270,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปฏิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อภายในหมู่บ้าน/ชุมชน	จำนวน	150,000 บาท
<p> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อภายในหมู่บ้าน/ชุมชน</p> <p> 1. โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก</p> <p> จำนวน 100,000.- บาท</p> <p> -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้แก่ กิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและควบคุม</p> <p> ไข้เลือดออก กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคในชุมชน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เคมีภัณฑ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		

ถึง พ.ศ. 2559

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 132 ลำดับที่ 20
2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามปฎิ
ธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิงพลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 50,000
.- บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามปฎิธาน ศาสตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้แก่ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคใน
ชุมชน กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการแก้ไขโรค
ติดต่อ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าสำรวจจำนวนสัตว์สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้า
ของการจัดซื้อวัคซีนและเคมีภัณฑ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬาและการส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว927
ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 132 ลำดับที่ 21

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสุขภาพิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสุขภาพิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี้

1. โครงการรณรงค์ และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 3Rs จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการรณรงค์ และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 3Rs ได้แก่ กิจกรรมการรณรงค์การลดปริมาณขยะกิจกรรมการให้ความรู้การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะที่ถูกวิธี 3Rs กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะของหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อถังขยะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ . 2560

ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 4376 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 133 ลำดับที่ 22

2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ตำบลบ้านทาม จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลบ้านทามเช่น กิจกรรมการปลูกต้นไม้ การกำจัดวัชพืชพื้นที่สาธารณะทั้งสองข้างทาง การกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นต้น เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ฐานอำนาจ ดังนี้

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ . 2560

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ . 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม 133 ลำดับที่ 23

งบเงินอุดหนุน	รวม	160,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	160,000 บาท
<p> โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข</p> <p> -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ 20,000.- บาท เพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เช่นโครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค์, โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภัยมะเร็งเต้านม ,โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม 134 ลำดับที่ 24</p>		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาในสิ่งของที่เป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น วัสดุทางการแพทย์ต่างๆ น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์เคมีภัณฑ์ เปลหามคนไข้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และวัสดุอื่นที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม 135 ลำดับที่ 24

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ต่างๆ แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่นค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป่าเอกสาร ค่าป้าย และเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำใบเกียรติบัตร/ใบประกาศนียบัตร ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ . 2557

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 122 ลำดับที่ 3

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่นค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าป้าย และเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำใบเกียรติบัตร/ใบประกาศนียบัตร ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 122 ลำดับที่ 4

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,314,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	884,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	884,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	700,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลในสังกัดกองช่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง, นักจัดการงานช่าง ปฏิบัติการ/ชำนาญการ, นายช่างโยธา ชำนาญงาน ฯลฯ ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) รวมตำแหน่งว่าง ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
----------------------------	-------	-----------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลในสังกัดกองช่าง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	113,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกอง ช่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ ตามกรอบ แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) รวมตำแหน่งว่าง เป็นไป ตามหนังสือสำนักงาน กจ.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม ภารกิจ และพนักงานจ้างชั่วคราวในสังกัดกองช่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วย เจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) รวมตำแหน่งว่าง เป็นไปตามหนังสือสำนัก งาน กจ.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	1,400,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดกองช่าง ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลในสังกัดกองช่าง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	780,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	330,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีพิพาทฯ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างออกแบบ ค่าวิศวกรรมรับรองแบบ ฯลฯ หรือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม, ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนในภารกิจที่ขาดแคลนและไม่เข้าซ้อนกับภารกิจปกติ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20

มิถุนายน 2559

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ ต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายก อบต. ให้ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ อบต. ในสังกัดกองช่าง โดยจ่าย เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ตามภารกิจและอำนาจ หน้าที่ของ อบต. ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์, หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วน ตำบล เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	400,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	505,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่น ใด เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุสำนักงานตาม ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภท ประกอบและอะไหล่ เช่น กระดาษ, ปากกา, ดินสอ, ไม้ บรรทัด, ดลับผงหมึก, น้ำหมึกปริ้นท์, ธงชาติ, สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ ซื้อหรือจ้างพิมพ์, แก้วพลาสติก, ตรายาง, นาฬิกาตั้งหรือ แขวน, พระบรมฉายาลักษณ์, น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนใน สำนักงาน ฯลฯ เพื่อใช้ในกองช่าง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	25,000 บาท

<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จำงทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน, หัวแร้งไฟฟ้า, เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า, พิวส์, สายไฟฟ้า, หลอดไฟ, ปลั๊กไฟฟ้า, รีซีสเตอร์, เบรกเกอร์, จานรับสัญญาณดาวเทียม, ดอกลำโพง, แผงวงจร, ผังบังคับไฟ ฯลฯ เพื่อใช้ในกองช่าง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ</p>	<p>จำนวน</p> <p>150,000 บาท</p>
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จำงทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุก่อสร้างตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ, ค้อน, จอบ, สิว, เสียม, เทปวัดระยะ, โถส้วม, อ่างล้างมือ, ส้วาน, ตะปู, ปูนซีเมนต์, ทราาย, กระเบื้อง, เหล็กเส้น, ปูนขาว, ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา, ท่อต่างๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกองช่าง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>30,000 บาท</p>
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จำงทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ เช่น ไชควง, ประแจ, แม่แรง, กระจกโค้งมน, กรวยจราจร, สัญญาณไฟกระพริบ, ยางรถยนต์, สายไมล์, फिल्मกรองแสง, เบรค, ครีซ, พวงมาลัย, แบตเตอรี่, หัวเทียน, ล้อ, หม้อน้ำ ฯลฯ เพื่อใช้ในกองช่าง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ</p>	<p>จำนวน</p> <p>80,000 บาท</p>

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน, แก๊สหุงต้ม, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันจารบี ฯลฯ เพื่อใช้ในกองช่าง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นงานบันทึกข้อมูล, กระดาษต่อเนื่อง, สายเคเบิล, เทปบันทึกข้อมูล, ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์, เมนบอร์ด, เมมโมรี่ชิป, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบซีดีรอม แบบออฟติคอลล ฯลฯ เพื่อใช้ในกองช่าง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ</p>		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุอื่น ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า, ตะแกรงกันสวะ, หัววาล์วเปิด-ปิด แก๊ส ฯลฯ เพื่อใช้ในกองช่าง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ</p>		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	70,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าเสียงไร้สายขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>บ้านทาม เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8 /ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 กันยายน 2560</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	30,000 บาท
<p>ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง</p>		
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าวิศวกรรับรองแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง</p> <p>ฐานอำนาจ ดังนี้</p> <p>พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>กฎกระทรวงการกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้การบริหารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 160 ลำดับที่ 15</p>		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	744,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	398,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	398,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	350,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองช่าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา และคนงานประจำรถขยะ ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) รวมตำแหน่งว่าง เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างชั่วคราวในสังกัดกองช่าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา และคนงานประจำรถขยะ ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) รวมตำแหน่งว่าง เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	346,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับพนักงานจ้าง ในสังกัดกองช่างตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา และคนงานประจำรถขยะ ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	316,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	316,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล		
บ้านทาม จำนวน 216,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีพิพาทฯ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ ฯลฯ หรือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม, ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนในภารกิจที่ขาดแคลนและไม่เข้าซ้อนกับภารกิจปกติ เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ทิ้งขยะนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม จำนวน 100,000.- บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)		
ของ อบต. บ้านทาม หน้า 123 ลำดับที่ 5		

ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุอื่นๆ ตามประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ เช่น ถังขยะ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	140,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
โครงการบริการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน	จำนวน	30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อให้บริการข้าราชการนอกสถานที่ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ และให้ความรู้ด้านกฎหมายข้อบังคับ เป็นต้น ให้แก่ประชาชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ เป็นไปเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ของ อบต. บ้านทาม หน้า 124 ลำดับที่ 6

<p>โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนในพื้นที่</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ สำหรับประชาชนในพื้นที่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่า ป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ . 2537 , เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการการรับเงิน การเบิก จ่าย เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 124 ลำดับที่ 7</p>	<p>จำนวน 30,000 บาท</p>
<p>โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาสตรีและเสริม สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ โครงการ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 , เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการการรับ เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547,ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 125 ลำดับที่ 8</p>	<p>จำนวน 30,000 บาท</p>

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอศรีมหาโพธิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	จำนวน	50,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนปกครองอำเภอศรีมหาโพธิ ตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอศรีมหาโพธิ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสืออำเภอศรีมหาโพธิ ที่ ปจ 0618/ว600 ลง วันที่ 5 กรกฎาคม 2562, ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 127 ลำดับที่ 11</p>		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	110,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด	จำนวน	80,000 บาท
<p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีภายใน ตำบล การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การพัฒนาทักษะด้านการ กีฬา เสริมสร้างความเข้มแข็งภายในตำบล ห้างไกลยาเสพติด อย่างยั่งยืน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่อง เสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 126 ลำดับที่ 9</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นวัสดุกีฬาของศูนย์กีฬาหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อใช้สำหรับฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ใช้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/ว 583 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2547</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 126 ลำดับที่ 10</p>		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	265,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	265,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	265,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการประเพณีลอยกระทง	จำนวน	150,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล และของรางวัล ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 146 ลำดับที่ 15</p>		

โครงการประเพณีสงกรานต์	จำนวน	100,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 146 ลำดับที่ 16</p>		
โครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่นค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 147 ลำดับที่ 17</p>		

โครงการร่วมจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดไท้องค์สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมจัด/และ/หรือร่วมงานวัน
อนุรักษ์มรดกไทย เทิดไท้องค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
วันคล้ายพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563 ประกอบด้วย ค่า
ป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนิน
โครงการฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 148 ลำดับที่ 18

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	623,800 บาท
งบลงทุน	รวม	623,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	623,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าโพธิ์ (สาย คันกั้นน้ำชลประทานท่าแห-บ้านท่าโพธิ์) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี	จำนวน	181,500 บาท
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 91.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 318.50 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.30 เมตร ฐานอำนาจ ดังนี้		
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. . 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552, พระราช บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 84 ลำดับที่ 60		

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสองคร (ซอย บ้านผู้ช่วยธงชัย ชาญธนู) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านทาม อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 185,000 บาท
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 106 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 318.00 ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ซ้างๆละ 0.50 เมตร
- ฐานอำนาจ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ . 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 83 ลำดับที่ 58
3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านดอนวัว (สายเลียบคลองตาทอง) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านทาม อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 52,100 บาท
- ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 435 เมตร หน้า 0.25 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 326 ลูกบาศก์เมตร
- ฐานอำนาจ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ . 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 64 ลำดับที่ 21

4. โครงการถมดินปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 160,200 บาท
บ้านท่าอู๊ดม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี

- ถมดินปรับพื้นที่ก่อสร้าง กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาว 31 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 3.85 เมตรรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 217 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,336 ลูกบาศก์เมตร
- ฐานอำนาจ ดังนี้
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 120 ลำดับที่ 134

5. โครงการจัดทำป้ายบอกทาง (ป้ายแนะนำ) จำนวน 5 ป้าย จำนวน 45,000 บาท

- จัดทำป้ายบอกทางพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ป้ายๆละ 9,000
 - บาท
- ป้ายขนาด 60x180 เซนติเมตร แผ่นเหล็กซิงค์ หนา 0.50 มิลลิเมตร พื้นที่สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M ข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม พร้อมลูกศรและระยะทาง พื้นป้ายสีฟ้าสะท้อนแสง อักษรสีขาว เส้นขอบป้ายสีขาว เสาคเหล็ก คสล .สำเร็จรูป ขนาด 4x4 นิ้ว ทาสีพลาสติก
- ฐานอำนาจ ดังนี้
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 120 ลำดับที่ 135

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จำนวน 20,000.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ได้แก่ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืช โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกร แขนงใหม่ การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการกระตุ้นเตือน เสริมสร้างจิตสำนึก ตลอดจนการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจัดฝึกอบรม จัดประชุม การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเฝ้าดูแลเกี่ยวกับการเกษตร การจัดกิจกรรมนำร่อง การปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเกษตรด้านต่างๆ การติดตามประเมินผล และกิจกรรมอื่นๆ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ คู่มือการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 161 ลำดับที่ 1
- โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 30,000.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

ได้แก่ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการกระตุ้นเตือน เสริมสร้างจิตสำนึก ตลอดจนการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจัดฝึกอบรม จัดประชุม การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเฝ้าดูแลเกี่ยวกับการเกษตรการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ การจัดกิจกรรมนันทนาการ การปรับปรุงแก้ไขปัญหา การติดตามประเมินผล และกิจกรรมอื่นๆ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ คู่มือการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 161 ลำดับที่ 2

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ จำนวนเกี่ยวกับ การอนุรักษ์พันธุ์แหล่งน้ำ ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	40,000 บาท

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
หญ้าแฝกและพืชยึดหน้าดินกับการอนุรักษ์ดินและ
น้ำ จำนวน 20,000.- บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องหญ้าแฝกและพืชยึดหน้าดินกับการ
อนุรักษ์ดินและน้ำ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าจัดทำ
เอกสาร ค่าจัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
พาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 163 ลำดับที่ 5
2. โครงการปลูกป่าร่วมใจลดโลกร้อน จำนวน 20,000.- บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าร่วมใจลดโลก
ร้อน โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 163 ลำดับที่ 6

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	9,898,000 บาท
งบกลาง	รวม	9,898,000 บาท
งบกลาง	รวม	9,898,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	76,000 บาท
<p>1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง/เงินเดือน พนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม จำนวน 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>2. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง/เงินเดือน พนักงานจ้างตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 6,000 บาท เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท . และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ</p>		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	3,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2562 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกิจการประปาที่องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านทามรับผิดชอบดูแลฯ ฐานอำนาจ ดังนี้ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ . 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	7,000,000 บาท
-----------------------	-------	---------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได สำหรับผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 หรือตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ของ อบต. บ้านทาม หน้า 129 ลำดับที่ 14

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,440,000 บาท
--------------------	-------	---------------

-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการ อัตราคนละ 800 บาทต่อเดือนจำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 หรือตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ของ อบต. บ้านทาม หน้า 129 ลำดับที่ 15

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

90,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและได้ทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะ ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ของ อบต. บ้านทาม หน้า 129 ลำดับที่ 16

สำรองจ่าย

จำนวน

418,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายนกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่างๆ (อุทกภัย, วัตภัย, อัคคีภัย, ภัยแล้ง, ภัยหนาว. แผ่นดินไหว, ดินโคลนถล่ม หรือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เกษตรกร และเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจ่ายไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561, ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายการตามข้อผูกพัน

<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสื่อจราจร ยางขลอความเร็วรถ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562</p> <p>ตั้งจ่ายจากรายรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 128 ลำดับที่ 13</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ (สปสช.) ตำบลบ้านทาม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตำบลบ้านทามและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง สมทบได้ไม่ต่ำกว่า 40% ของงบประมาณที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ประมาณการจากการคำนวณประชากร x 45 บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557</p> <p>ตั้งจ่ายจากรายรายได้</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุนทุกประเภท และเงินจ่ายขาดเงินสะสม)</p> <p>ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305</p> <p>ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561</p> <p>ตั้งจ่ายจากรายรายได้</p>	จำนวน	180,500 บาท

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน

79,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนแก่ลูกจ้างประจำถ่ายโอนขอ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 896 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2556
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้